

Đắk Nông, ngày 07 tháng 7 năm 2022

Số: 22/BC-ĐDBQH

BÁO CÁO

Tổng hợp kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Nông sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

(Những kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương)

Thực hiện Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 27/9/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội. Từ ngày 21 - 24/6/2022, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri, kết quả cụ thể như sau:

I. Tình hình chung

Sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với UBMTTQVN tỉnh tổ chức cho các vị đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với cử tri trên địa bàn 6/8 huyện, thành phố của tỉnh (các huyện: Đắk R'Lấp, Đắk Song, Đắk Mil, Krông Nô, Cư Jút và thành phố Gia Nghĩa). Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông đã báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông. Cử tri đồng tình, phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đồng thời thẳng thắn đưa ra nhiều ý kiến, kiến nghị góp ý cho Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, chính quyền các cấp, đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc, vướng mắc phát sinh trong đời sống xã hội liên quan đến cuộc sống của người dân. Đồng thời, cử tri cũng thể hiện sự quan tâm của mình đến những vấn đề quan trọng của đất nước như công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; công tác cán bộ; vấn đề nông nghiệp, nông thôn, tài nguyên, môi trường, giao thông vận tải,... Phần lớn các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các đại biểu Quốc hội tỉnh và các ngành, các cấp của tỉnh trả lời trực tiếp tại hội nghị, còn các ý kiến thuộc thẩm quyền của Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông tổng hợp chuyển đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chỉ đạo giải quyết, trả lời cho cử tri.

II. Nội dung kiến nghị cụ thể

1. Đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội:

- Đề nghị sớm xem xét, sửa đổi dự án luật Đất đai năm 2013, vì hiện nay Luật đất đai có tác động, ảnh hưởng rất lớn và trực tiếp đến đời sống của mọi tầng lớp Nhân dân. Trong khi đó, sau gần 10 năm áp dụng Luật Đất đai 2013 đã có những bất cập, vướng mắc, tồn tại hạn chế nhất định như: quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với những đối tượng không trực tiếp sản xuất trên đất nông nghiệp; việc chia tách thửa đối với diện tích đất nông nghiệp, đất thổ cư; việc áp giá đền bù, hỗ trợ bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; việc thực hiện các hoạt động chuyển nhượng (mua bán) quyền sử dụng đất... Vì hiện nay nhiều đối tượng đã lách luật để thực hiện các hành vi trái quy định, không những gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước mà còn gây ra nhiều tác động xấu cho thị trường bất động sản và các vấn đề về an ninh trật tự, an toàn xã hội.

- Chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức tuy đã được Đảng và Nhà nước quan tâm tăng theo lộ trình chung, song so với mức sống hiện tại thì rất thấp, do mức lương cơ sở nhiều năm nay chưa thay đổi, trong khi đó mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, lương tối thiểu vùng đã được điều chỉnh từ ngày 01/7/2022. Cử tri đề nghị sớm thực hiện chính sách tiền lương với cán bộ, công chức theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương “*về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp*” để đội ngũ cán bộ, công chức an tâm công tác.

2. Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương

2.1. Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

Hiện nay cử tri hết sức băn khoăn, lo lắng về việc giá cả một số mặt hàng tăng cao, có những mặt hàng tăng gấp đôi, gấp ba, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất của người dân như: Giá xăng dầu hiện nay liên tục tăng, giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư nông nghiệp, giá vật liệu xây dựng, trong khi đó người dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp là chính. Bên cạnh đó, những năm gần đây giá cả các mặt hàng nông nghiệp thường xuyên biến động theo điệp khúc “*được mùa mất giá, được giá mất mùa*”, tình trạng trồng, chặt cây nông nghiệp diễn ra phổ biến do đầu ra của sản phẩm nông sản không ổn định; tình trạng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng vẫn còn trôi nổi trên thị trường, người dân không thể kiểm chứng được đầu là sản phẩm chất lượng, kém chất lượng nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất, năng suất cây trồng, chất lượng, sản lượng nông sản sau thu

hoạch. Cử tri đề nghị quan tâm, xem xét có phương án, giải pháp điều chỉnh giá cả các mặt hàng trên; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra các mặt hàng như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đang lưu hành trên thị trường (quản lý chặt chẽ về nhãn mác, nguồn gốc sản phẩm), có chế tài xử lý thật nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh, buôn bán, sản xuất, tiêu thụ vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng; có giải pháp hỗ trợ đầu ra đối với các sản phẩm nông nghiệp do người dân sản xuất.

2.2. Đối với các Bộ, ngành Trung ương

2.2.1. Kiến nghị với Bộ Nội vụ

Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản có liên quan thì cán bộ công chức cấp xã thuộc khối Đảng chỉ có Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, trong khi đó bộ phận khối hành chính có thêm công chức văn phòng – thống kê, tư pháp – hộ tịch, địa chính – xây dựng, tài chính - kế toán, văn hóa – xã hội, còn các chức danh tham mưu, giúp việc cho khối Đảng (cán bộ Văn phòng – Tuyên giáo Đảng ủy, cán bộ Tổ chức – Kiểm tra Đảng ủy) lại hoạt động không chuyên trách. Điều này dẫn đến việc mất cân bằng về thu nhập, hưởng chế độ, tiền lương giữa công chức khối hành chính và khối đảng, khối lượng công việc của khối Đảng rất nhiều, mất nhiều thời gian tham mưu, giải quyết. Bên cạnh đó, hiện nay cán bộ bán chuyên trách giúp việc cho khối Đảng hưởng phụ cấp thuộc đối tượng không chuyên trách thấp hơn rất nhiều so với công chức khối hành chính và mỗi địa phương trong cả nước lại quy định một mức hưởng khác nhau. Đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan thuộc khối Đảng có ý kiến với Trung ương Đảng, Chính phủ xem xét, quy định các chức danh là cán bộ Văn phòng – Tuyên giáo Đảng ủy, cán bộ Tổ chức – Kiểm tra Đảng ủy là công chức cấp xã, tham mưu giúp việc cho Đảng ủy, để các đối tượng trên yên tâm công tác, có thu nhập ổn định và được hưởng các quyền lợi như công chức khối hành chính.

2.2.2. Kiến nghị với Bộ Tài chính

Theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Giao thông đường bộ và Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, quy định phải có Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, khi phương tiện lưu thông nếu không có bảo hiểm này thì bị xử lý vi phạm hành chính. Nhưng thực tế hiện nay, rất nhiều trường hợp chủ phương tiện mua bảo hiểm bắt buộc đối với xe mô tô, xe gắn máy khi xảy ra các sự kiện bảo hiểm như tai nạn giao thông... thì không được các đơn vị kinh doanh bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo hợp đồng vì nhiều lý do, đặc biệt là hồ sơ, thủ tục quá phức tạp. Do đó, đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành liên quan ban hành quy định, hướng dẫn về thủ tục thanh toán trong lĩnh vực một cách đơn giản, phù hợp để đảm bảo thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, nhất là bên mua bảo hiểm. Đồng thời, đề nghị Bộ tăng cường hơn nữa thanh tra, kiểm tra,

giám sát đối với các đơn vị kinh doanh bảo hiểm để kịp thời chấn chỉnh các sai phạm, đảm bảo phát triển thị trường bảo hiểm vì mục đích bảo vệ lợi ích công cộng, môi trường và an toàn xã hội và các mục tiêu an sinh, xã hội khác.

2.2.4. Kiến nghị với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hiện nay việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người dân đạt tỷ lệ còn thấp, do nhận thức của người dân về tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn hạn chế; mặt khác các quy định về bảo hiểm xã hội tự nguyện còn chưa phù hợp nên khó khuyến khích người dân tham gia. Do đó, để tạo điều kiện cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và hưởng các quyền lợi thiết thực từ chính sách do Nhà nước quy định; đồng thời huy động được đông đảo các thành phần, đối tượng tham gia, cử tri đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nghiên cứu, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét rút ngắn về thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng các chế độ hưu trí, tử tuất cho phù hợp với từng đối tượng cũng như tình hình thực tế; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ về các mặt thủ tục pháp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tham gia.

Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Nông sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông trân trọng báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội. /.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (b/c);
- Đoàn Chủ tịch UBTTQVN (b/c);
- Ban Dân nguyện;
- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c);
- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBTTQVN tỉnh;
- Các vị ĐBQH tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Phòng: CTQH, DN;
- Lưu: VT.

TM. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
KT. TRƯỞNG ĐOÀN
PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN

Dương Khắc Mai